

Số: 216/TB-TTYT

Hoa Lư, ngày 03 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Trung tâm Y tế Tại Hội nghị giao ban trạm Y tế xã thị trấn tháng 3 năm 2021

Ngày 02/3/2021 tại Hội trường Trung tâm Y tế thuộc Khối Dự phòng, Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư tổ chức Hội nghị giao ban tuyến xã tháng 03 năm 2021. Về dự và chủ trì hội nghị có Thầy thuốc ưu tú Bác sĩ CKI Trần Văn Doanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế, cùng tham gia chỉ đạo hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Phú, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm Y tế cùng các đồng chí Trưởng phó các khoa phòng; Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, các khoa Y tế công cộng, Kiểm soát dịch bệnh, An toàn thực phẩm và 11 trạm Y tế xã thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên.

Tại buổi giao ban các trạm Y tế xã thị trấn báo cáo kết quả công tác đã thực hiện trong tháng 02 năm 2021 và đề xuất nội dung công việc trọng tâm triển khai trong tháng 03 năm 2021. Các khoa phòng triển khai các nhiệm vụ chủ yếu trong tháng. Sau khi thảo luận đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 như sau :

I. Công tác tháng 02 năm 2021

Tháng hai có nhiều sự kiện; Tết nguyên đán và Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2021. Công tác tháng 2 tại các xã thị trấn có rất nhiều nỗ lực nhất là đã đảm bảo Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi cho cán bộ nhân viên và duy trì ổn định công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư đã tiến hành các hoạt động kỷ niệm 27/2 theo phương châm vui, an toàn, đảm bảo đúng các quy định phòng chống dịch. Trung tâm Tổ chức Lễ gặp mặt nhỏ gọn trao bằng khen, giấy khen, suy tôn một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc vào ngày 25/02/2021.

Các chương trình Y tế đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19 trung tâm đã làm rất tốt nhất là ở các xã có yếu tố nguy cơ cao. Các xã kịp thời báo cáo, rà soát và triển khai khoanh vùng cách ly kịp thời cho các đối tượng, Ban giám đốc biểu dương khoa Kiểm soát dịch bệnh trong dịp Tết đã tổ chức thường xuyên liên tục vừa là chỉ huy vừa là đầu mối công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn huyện.

1. Ưu điểm :

Các trạm Y tế xã thị trấn đã làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ tại Trạm. Không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, công tác phòng chống covid-19 được đảm bảo, tiêm chủng mở rộng đạt tỉ lệ cao, đảm bảo an toàn không để xảy ra tai biến sau tiêm. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được chú trọng các nội dung truyền thông phòng chống covid-19, phòng chống dịch bệnh đông xuân, an toàn thực phẩm và tiêm chủng mở rộng.

Việc lấy dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử đang triển khai tốt nhiều xã đã hoàn thành trên 50% tiến độ công việc.

Công tác phòng chống dịch bệnh triển khai tốt, đầy đủ, các trạm y tế xã đã kịp thời rà soát phát hiện các đối tượng nguy cơ, các đối tượng đi từ địa phương khác về cần phải khai báo và theo dõi y tế. Tổ chức cách ly và theo dõi y tế cũng như hướng dẫn tự giám sát tại nhà được các trạm y tế phối hợp triển khai tốt.

Công tác khám chữa bệnh đảm bảo nhất là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ, không để xảy ra sai sót chuyên môn.

Triển khai đầy đủ việc khai báo y tế cho tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ theo đúng hạn đề ra.

2. Nhược điểm

Một số Trạm Y tế xã thị trấn tham mưu chưa tốt đối với Ban chỉ đạo xã để xảy ra tình trạng còn lúng túng, chưa quyết liệt triển khai nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch.

Tiêm chủng mở rộng chưa chú ý đến các vấn đề về đối tượng tiêm vãng lai, đây là đối tượng đặc biệt, cần phải tư vấn cho gia đình và cha mẹ trẻ nắm được vấn đề tránh để xảy ra bức xúc trong buổi tiêm.

An toàn thực phẩm chưa thấy các xã thông báo việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho 29 bếp ăn tập thể cho học sinh nhất là khi học sinh bắt đầu đi học trở lại từ tháng 3 năm 2021.

II. Phương hướng - Nhiệm vụ tháng 3

1. Triển khai tốt công tác phòng chống dịch; Trên cơ sở tinh thần chỉ đạo quyết liệt chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan Covid-19 ra cộng đồng, yêu cầu các Trạm Y tế xã thị trấn tham mưu cho Ban chỉ đạo của xã tăng cường rà soát và phân loại đối tượng đi từ vùng dịch về, các đối tượng có yếu tố nguy cơ theo hướng dẫn của sở Y tế.

2. Tham mưu cho BCD các xã tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 cho các nơi tập trung đông người như chợ, trường học, khu du

lịch, doanh nghiệp, chủ yếu là giám sát việc thực hiện 5K, khuyến khích cài app Bluezone, NCov, khai báo Y tế tự nguyện.

3. Khám chữa bệnh BHYT : Khám đến đâu nhập dữ liệu đến đó và gửi vào công dữ liệu thông tin, nâng cao tỉ lệ gửi dữ liệu đúng hạn. Chú ý đối chiếu thông tin tên họ, tuổi, địa chỉ trên thẻ bảo hiểm cho chính xác. Chỉ định thuốc hợp lý đúng định dạng liều dùng theo Quyết định 4210/QĐ-BYT.

4. Khai báo tự chấm điểm Cơ sở y tế an toàn theo quy định của Bộ Y tế về Cơ sở Y tế phòng khám trạm Y tế an toàn theo định kỳ hàng tháng bắt đầu từ sau ngày 15 hàng tháng.

5. Khoa An toàn thực phẩm tập trung triển khai chuẩn bị cho mùa lễ hội. Đề nghị các BCD các xã tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh, chế biến và nhà hàng ăn uống theo phân cấp.

6. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch đề nghị các khoa phòng cụ thể hóa bằng kế hoạch tại đơn vị khoa phòng mình để định hướng rõ phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện.

7. Tập trung triển khai nhập thông tin Hồ sơ sức khỏe toàn dân, làm đến đâu hoàn thành đến đó, Phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể và y tế thôn xóm, sau khi lấy được số liệu thì tiến hành rà soát sửa chữa các sai sót về Số thẻ BHYT, số CMTND ngày tháng năm sinh không để tồn đọng cá nhân hay hộ gia đình.

8. Công tác Tiêm chủng mở rộng phải đúng theo quy trình và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế tại cuộc họp giao ban thường kỳ tuyến xã tháng 3 năm 2021, Trung tâm Y tế thông báo đến các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các trạm Y tế xã thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu:VT, KHN.V.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Doanh